

งานวิจัยเรื่อง	การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผัส
ผู้วิจัย	นายปภาณ รังสิกรรภูมิ
หน่วยงาน/สถานศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ปีที่ทำวิจัย	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร  
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ และเพื่อศึกษา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.) ปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยแบบฝึกพิมพ์สัมผัส

การดำเนินการวิจัย ได้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี  
ที่ 1 สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการพัฒนา  
ทักษะการพิมพ์สัมผัส รูปแบบการวิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบก่อนการทดลอง (Pre-Experimental  
Designs) แบบแผนที่ 1 ศึกษากลุ่มเดียววัดหลังการทดลอง (The One- Shot Case Study) ใช้เครื่องมือใน  
การวิจัยคือแบบเรียนด้วยตนเอง โดยการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายฝึกทักษะและความรู้จากแบบฝึกพิมพ์  
สัมผัส จากนั้นทำการทดสอบหลังการฝึกด้วยแบบทดสอบและใบงานในแบบเรียนด้วยตนเอง แล้วทำการเก็บ  
รวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติในการหาค่าต่างๆ ได้แก่ สถิติค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าร้อยละ  
ผลการวิจัยพบว่า

ผลการทดสอบความรู้ ด้วยแบบทดสอบและใบงาน พบว่า นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขางานการบัญชี นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70  
ที่ค่าเฉลี่ย 3.79 จึงชี้ให้เห็นว่าการเรียนโดยใช้แบบฝึกพิมพ์สัมผัส ทำให้นักเรียนมีทักษะการพิมพ์สูงขึ้น

การพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน จากเกณฑ์ผ่านที่กำหนดที่ร้อยละ 70 มีค่าเฉลี่ยร้อยละรวม  
ที่ 75.71 ของคะแนนรวมทั้งหมด ถือว่านักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สรุปได้ว่า ผลการวิจัยผ่านเกณฑ์  
ตามสมมติฐานที่กำหนด

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1  
ที่มีต่อการใช้แบบพิมพ์สัมผัส ประกอบการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (3001 –  
2001) พบว่า นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี มีความพึง  
พอใจต่อการใช้แบบพิมพ์สัมผัส โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.14